



ที่ ศธ ๐๒๐๓.๔/๖๓๕๒๒

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตร จำนวน ๒ ฉบับ  
๒. รายละเอียด QR Code สำหรับ ๒ หลักสูตร จำนวน ๒ ฉบับ

ตามนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ให้ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับเป้าหมายการพัฒนาครูบรรจุใหม่และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัย การบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาครูเป้าหมายใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ KHURU Online ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง สำหรับกลุ่มอายุราชการไม่เกิน ๕ ปีไปแล้ว จำนวน ๒๘ รุ่น มีผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน ๔๐,๕๑๖ คน และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน สำหรับกลุ่มอายุราชการ ๖ - ๒๕ ปี ไปแล้ว จำนวน ๒ รุ่น มีผู้ผ่านการพัฒนาแล้ว จำนวน ๒,๖๓๓ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้กำหนดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายของทั้ง ๒ หลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาครูครบกลุ่มเป้าหมาย จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่เคยสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตร ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน มาก่อน สมัครเข้ารับการพัฒนา โดยกรอกใบสมัครเพื่อขอรับรหัสเข้ารับการพัฒนา และสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ติดตามข่าวสาร แจ้งปัญหาและตรวจสอบรายชื่อได้ทางกลุ่ม Facebook ของแต่ละหลักสูตร และจากหน้าเว็บไซต์ [www.nidtep.go.th](http://www.nidtep.go.th) ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในจังหวัดทราบต่อไปด้วย  
จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี)

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา **ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ**

โทร ๐๓๔ ๓๒๑๒๘๖, ๐๓๔ ๓๒๑๒๙๐ ต่อ ๔๐๔๓

โทรสาร ๐๓๔ ๒๒๕๓๙๙